

Số: /BC-SNNMT

Bến Tre, ngày tháng năm 2025

## BÁO CÁO

### Tiến độ thực hiện hồ sơ huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 1355/UBND-KT ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến đối với việc đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo công bố huyện Chợ Lách đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ kết quả thực hiện đối với việc xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn nông thôn mới; kết quả, ý kiến thẩm tra của các ngành có liên quan như sau:

#### I. HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA HUYỆN

Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 1, Điều 2 Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg, hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, Châu Thành và Chợ Lách được thực hiện đúng theo quy định, cụ thể:

##### 1. Huyện Chợ Lách

Huyện đã có báo cáo số 389/BC-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2024 của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Qua báo cáo, huyện đã đáp ứng các điều kiện thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; các tiêu chí huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 đều được huyện tự đánh giá đạt theo yêu cầu cụ thể:

- Huyện có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (yêu cầu đạt 100%);

- Huyện có 08/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 80%). Tuy nhiên, huyện chọn 05 xã Hưng Khánh Trung B, Sơn Định, Tân Thiềng, Hòa Nghĩa, Vĩnh Bình là xã nổi trội, đạt theo các yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 để đánh giá (đạt 50% theo quy định);

- Thị trấn Chợ Lách đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh (đạt theo yêu cầu).

## **2. Huyện Châu Thành**

Huyện đã có báo cáo số 415/BC-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2024 của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Qua kết quả thực hiện đã trình bày tại Báo cáo, huyện đã đáp ứng các điều kiện thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Cụ thể:

- Huyện có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (yêu cầu đạt 100%);
- Huyện có 02/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 14,3/10% theo quy định);
- Thị trấn Châu Thành đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh (đạt theo yêu cầu).

## **3. Huyện Mỏ Cày Bắc**

Huyện đã có báo cáo số 344/BC-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2024 của huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Qua kết quả được trình bày tại Báo cáo, huyện đã thực hiện đáp ứng các điều kiện thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Cụ thể:

- Huyện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (yêu cầu đạt 100%);
- Huyện có 02/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 16,6/10% theo quy định);
- Thị trấn Phước Mỹ Trung chưa được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh do thời gian thành lập chưa được 02 năm (đến tháng 5/2025 sẽ đủ 02 năm). Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, thị trấn Phước Mỹ Trung đã đạt chuẩn các tiêu chí đô thị văn minh theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 6 Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

## **4. Lấy ý kiến hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện**

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-MTTQ-BTT ngày 27 tháng 02 năm 2025 về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; Kế hoạch số 100/KH-MTTQ-BTT ngày 27 tháng 02 năm 2025 về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn huyện nông thôn mới; Kế hoạch số 101/KH-MTTQ-BTT ngày 27

tháng 02 năm 2025 về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới; tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới huyện Châu Thành vào ngày 05 tháng 3 năm 2025, huyện Chợ Lách và Mỏ Cày Bắc tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân vào ngày 07 tháng 3 năm 2025.

## **II. TIẾN ĐỘ THẨM TRA CỦA SỞ, NGÀNH TỈNH**

### **1. Tiến độ thẩm tra của các sở, ngành tỉnh**

Tiến độ thẩm tra của các sở ngành tỉnh về nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2025 như sau:

- Đối với huyện Chợ Lách:

+ Các sở, ngành tỉnh đã có báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ), Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông (nay thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ), Sở Tư Pháp, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

+ Các sở, ngành tỉnh chưa có báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao gồm: Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng), Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Cục Thống kê (nay là Chi cục Thống kê tỉnh).

- Đối với huyện Mỏ Cày Bắc:

+ Các sở, ngành tỉnh đã có báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ), Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông (nay thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ), Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh (nay là Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường).

+ Các sở, ngành tỉnh chưa có báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới gồm: Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng), Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

trường), Sở Y tế, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Cục Thống kê (nay là Chi cục Thống kê tỉnh), Sở Tư Pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Đối với huyện Châu Thành:

+ Các sở, ngành tỉnh đã có báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông (nay thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ), Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Sở Tư Pháp, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh (nay là Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

+ Các sở, ngành tỉnh chưa có báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới gồm: Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng), Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ), Cục Thống kê (nay là Chi cục Thống kê tỉnh).

## **2. Kết quả thẩm tra của các sở, ngành tỉnh**

Qua các báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của các sở, ngành tỉnh đã nhận được. Các tiêu chí đạt theo yêu cầu theo bộ tiêu chí. Riêng chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt theo quy định, cụ thể như sau:

- Đối với huyện Mỏ Cày Bắc: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đối với xã Thanh Tân đạt 86,39%/90%.

- Đối với huyện Châu Thành: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đối với các xã An Phước, Hữu Định, Phú Túc, Quới Sơn, Tam Phước, Tường Đa chưa đạt 90% theo quy định.

Đối với chỉ tiêu này, huyện đang tiếp tục thực hiện và phối hợp với các cơ quan có liên quan để rà soát lại số liệu.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Đối với các chỉ tiêu, tiêu chí đã được các sở, ngành tỉnh đánh giá**

- Huyện Chợ Lách đã thực hiện đạt các yêu cầu theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024.

- Huyện Mỏ Cày Bắc chưa đạt các yêu cầu theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, cụ thể tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đối với xã Thanh Tân đạt 86,39%/90%.

- Huyện Châu Thành chưa đạt các yêu cầu theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, cụ thể tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đối với các xã An Phước, Hữu Định, Phú Túc, Quới Sơn, Tam Phước, Tường Đa chưa đạt 90% theo quy định.

## **2. Đối với các chỉ tiêu, tiêu chí chưa được các sở, ngành tỉnh đánh giá**

Căn cứ kết quả tự đánh giá của Ủy ban nhân dân các huyện, các huyện đã đạt các yêu cầu theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.

## **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Căn cứ khoản 3 Điều 13 của Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thì việc công bố huyện đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao không yêu cầu phải có kết quả thẩm tra của các sở, ngành tỉnh. Bên cạnh đó theo Thông báo số 224/TB-VPUBND ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện xây dựng các huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, theo đó Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận 02 huyện Châu Thành và Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phần đầu được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận và tổ chức lễ công bố trong dịp Lễ 30 tháng 4 năm 2025.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện đạt kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành công văn chỉ đạo công bố trên trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến Nhân dân dân trên địa bàn tỉnh về công bố huyện Chợ Lách đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

***Văn bản đính kèm:***

- Hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách.

- Hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

- Hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc.

Trên đây là báo cáo tiến độ thẩm tra hồ sơ huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với huyện Chợ Lách, Châu Thành và Mỏ Cày Bắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Báo cáo này thay thế Báo cáo số 148/BC-SNNMT ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tiến độ thực hiện hồ sơ huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Văn phòng Điều phối CTMTQG;
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở<sup>1</sup>;
- Lưu: VT, CTMTQG.KD.

**GIÁM ĐỐC****Đoàn Văn Đảnh**


---

<sup>1</sup> Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu, Chi cục Thủy lợi và Xây dựng công trình; Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy sản; Chi cục Kiểm lâm; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bến Tre; Trung tâm Giống và Hoa kiểng tỉnh Bến Tre.